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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ผู้มาประชุม 
๑. นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. ผศ.สัญญา สะสอง  ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๖. นายทินกร นําบุญจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายปริญญา ปานทอง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. นางอรวรรณ   ชยางกูร ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. อ.ถนัด  บุญชัย  รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๗. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๘. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๑. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ 



๒ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศ.ดร.ณรงค์ ป้ันน่ิม ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. อ.บรมศักด์ิ กลั่นเรืองแสง ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ  ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี 
๑๐. ผศ.สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดี 
๑๑. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี 
๑๒. อ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๔. ผศ.ดร.กัลทิมา  พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๕. อ.ดร.รัชนีพร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๖. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๗. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๘. ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค ์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
๑๙. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒๐. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๑. อ.ดร.สําเนา หมื่นแจม่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
๒๒. นางสุนี พนันตา ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒๓. นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรสั ผู้อํานวยการกองกลาง 
๒๔. นางประไพ ปรีชา รักษาการ ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๒๕. นายสยาม  กันหาลลิา รักษาการ ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศกึษา 
๒๖. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ 
๒๗. นางสาววิลาวัลย์ หน่อคําศกัด์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒๘. นางสาวแสงพะยอม พรมมิเทศ หัวหน้างานการเงิน 
๒๙. นายอนุพงษ ์ วรรณะ หัวหน้างานบัญชี 

 



๓ 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดประชุม โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
มีมติอนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยบันทึกเสียงการประชุมเพ่ือใช้ประกอบการจัดทํารายงาน 
การประชุมและเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ บุคคลอ่ืนในที่ประชุมไม่อนุญาตให้ทําการบันทึกเสียงการประชุม  
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
 ๑.๑   เรื่องแจ้งของประธานท่ีประชุม 
 
  ๑.๑.๑ การประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจําปี ๒๕๕๘ 
 
 นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดีกว่าผลการประเมินฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  
ที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก สรุปได้ดังน้ี 

หน่วย : หลักสตูร 
คณะ/วิทยาลยั ปีการศกึษา ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
คณะครุศาสตร์ ๒๔ ๑ ๑๐ ๑๕ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๙ - ๑ ๑๘ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๘ - ๑๓ ๕ 
คณะวิทยาการจัดการ ๑๐ ๑ ๙ ๒ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๓ - - ๔ 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ๒ ๑ ไม่ได้รับการประเมิน 
วิทยาลัยนานาชาติ ๓ - - ๓ 
บัณฑิตวิทยาลัย ๒ - ไม่ได้รับการประเมิน 
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ๒ ๒ ๓ ๒ 

รวม ๘๑ ๕ ๓๖ ๔๙ 
 
 ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกคณะ/วิทยาลัย ที่ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ทําให้มหาวิทยาลัย
ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นที่น่าพึงพอใจ และสามารถเพ่ิมความน่าเช่ือถือ
ของคุณภาพทางการศึกษามากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งเป็นหน่วยงานทําหน้าที่ประสานงานและให้ข้อมูลต่าง ๆ ไปยังแต่ละคณะเพ่ือช่วยกันปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรต่าง ๆ และในลําดับต่อไปผู้บริหารระดับคณะและผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน ตลอดจนบุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยในทุกภาคส่วน จะต้องเตรียมความพร้อมสําหรับจะประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
และระดับมหาวิทยาลัย ต่อไป ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงขอให้คณบดี 



๔ 
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ทุกคณะ/วิทยาลัย ศึกษามาตรฐานและตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินฯ ดังกล่าว และหวังว่าจะผ่านไปด้วยดี 
ในทุกระดับ และจะสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพต่อไปในอนาคต 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และขอแสดงความช่ืนชมและยินดีกับมหาวิทยาลัยที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยในระดับหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้น 

 
๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 

 
 - ไม่ม ี-   

 
๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
  ๑.๓.๑ หนังสือ “๗ ทศวรรษ กษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไทป้ิน่ราชัน” 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทําหนังสือเพ่ือเผยแพร่ 
บทความวิชาการในกิจกรรม “๗ ทศวรรษ กษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ป่ินราชัน” ขึ้น  
เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสทรงครองราชย์ ๗๐ พรรษา โดยมีเน้ือหาสาระ 
ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ควรขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ “๗ ทศวรรษ กษัตราทรงครองไทย  
ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ป่ินราชัน” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยทําหนังสือไปถึงราชเลขาธิการ  
หรืออาจจะปรึกษาหารือกับหม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เก่ียวกับแนวทาง
ในการขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือดังกล่าว   

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 
 
 ๑.๓.๒ จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

 ฉบับที่ ๑๐ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการดําเนินการจัดทําจดหมายข่าว 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทําจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับที่ ๑๐ 
ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร/กิจกรรม และมติสภามหาวิทยาลัย 
ที่เป็นประเด็นสําคัญ ๆ ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๒ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 



๕ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับที่ ๑๐ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙  
 
 ๑.๓.๓ วารสารพงิค์ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ปีที่ ๑๓ ฉบบัที่ ๘ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทําวารสารพิงค์ราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๘ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๓ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ วารสารพิงค์ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๘ ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๙  
 
ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุมไปพร้อมกับ
การจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔   
 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแก้ไขดังน้ี 

๑. หน้า ๑๒ บรรทัดที่ ๑๙ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  
 จากเดิม “ประโยชน์ต่อการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอขอถอดถอน...”  
 เป็น “ประโยชน์ต่อการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอธิการบดีจึงนําเสนอขอถอดถอน...” 
๒. หน้า ๑๒ บรรทัดที่ ๒๗ – ๒๘ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม  “อนุมัติให้ถอดถอนรองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตต์ิ ธรรมโม รองอธิการบดี 

ต้ังแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข เป็นรองอธิการบดี...” 
 เป็น “อนุมัติให้ถอดถอนรองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตต์ิ ธรรมโม จากตําแหน่ง 

รองอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข เป็น
ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี...” 

๓. หน้า ๑๗ ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ ยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยเดิม โดยใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน 
 “๑. เห็นชอบให้ดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์

ประจําแทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน ๑ ตําแหน่ง ตามข้อเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  

๒. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกโดยนายทินกร นําบุญจิตต์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการฯ ดังกล่าว  

๓. มอบคณะกรรมการฯ ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙” 



๖ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

  ๔. หน้า ๒๐ บรรทัดที่ ๑๗ – ๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  
 จากเดิม  “๑) หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 เป็น “๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร-

มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๔” 
  ๕. หน้า ๒๐ บรรทัดที่ ๓๑ – ๓๒ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  

 จากเดิม  “ควรตรวจสอบหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 เป็น “ควรตรวจสอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๔” 
  ๖. หน้า ๒๔ บรรทัดที่ ๒๓ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  

 จากเดิม  “ถึงคณะต้นสังกัด คือ คณะครุศาสตร์ และคณะได้จักส่งผลการตรวจสอบ...” 
 เป็น “ถึงคณะต้นสังกัด คือ คณะครุศาสตร์ และคณะได้จักจัดส่งผลการตรวจสอบ...” 

  ๗. หน้า ๒๕ บรรทัดแรก แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  
 จากเดิม  “... สําหรับให้ผู้เสนอขอต่อเวลาราชการหาข้อมูล” 

 เป็น “... สําหรับให้ผู้เสนอขอต่อเวลาราชการกองบริหารงานบุคคลหาข้อมูล” 
  ๘. หน้า ๒๕ บรรทัดที่ ๘ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  

 จากเดิม  “ย่ืนขอต่ออายุราชการ ๕ ปี...” 
 เป็น “ย่ืนขอต่ออายุเวลาราชการ ๕ ปี...” 
 ๙. หน้า ๒๕ ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ ยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยเดิม โดยใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน 

 “ไม่อนุมัติให้ต่อเวลาราชการ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์  
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองการต่อเวลาราชการ ดังน้ี  

๑. มหาวิทยาลัยไม่มีความต้องการคณาจารย์ในภาควิชาการศึกษาพิเศษ เน่ืองจากมีการยุติ
การรับนักศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒. ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอขอรับการพิจารณาต่อเวลาราชการไม่เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการต่อ
เวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๕ (๔) (๘)” 

 ๑๐. หน้า ๒๗ บรรทัดที่ ๒๖ แก้ไขเพ่ิมเติมแก้ไขข้อความ 
 จากเดิม  “รับทราบ มอบคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีพิจารณาก่อน...” 

 เป็น “รับทราบ มอบคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีพิจารณาก่อนให้ความเห็น...” 
 ๑๑. หน้า ๒๘ ระเบียบวาระที่ ๖.๓ ยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยเดิม โดยใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน 

 “๓. เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําคําอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดํา
ที่ ๓๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๔๖/๒๕๕๙ ของศาลปกครองเชียงใหม่ เพ่ือดําเนินการจัดทําคําอุทธรณ์
แล้วดําเนินการย่ืนต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป โดยอนุมัติให้แต่งต้ัง นายทินกร นําบุญจิตต์ เป็นประธานกรรมการ 
ในคณะกรรมการฯ ส่วนกรรมการให้ประธานกรรมการหารืออธิการบดีแล้วนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาแต่งต้ังต่อไป” 

 



๗ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามท่ีแก้ไข 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 
 ๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการดําเนนิการตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่  

๙/๒๕๕๙  เมื่อ วันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ไ ด้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยและฝ่ายเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัยรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเด็นที่น่าสนใจ 
เพ่ือนํามาเป็นเร่ืองสืบเน่ืองของการประชุม หรืออาจจะเป็นลักษณะของการรายงานความก้าวหน้าเพ่ือนํามา 
ซึ่งการระดมความคิดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยต่อไป น้ัน 

บัดน้ี ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการรวบรวมข้อเสนอแนะในประเด็นที่ น่าสนใจ  
ของการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ควรระบุรายละเอียดของการอภิปรายในประเด็นน้ัน ๆ ด้วย 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ โดยมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

 ๓.๒ ทักท้วงกระบวนการสรรหาขาดการมีส่วนร่วมตามเจตนารมณข์องกฎหมาย 
 

นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีจ่าสิบตรี 
ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร ได้มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ทักท้วง
กระบวนการสรรหาขาดการมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติมอบคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีพิจารณา 
ให้ความเห็น แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในคราวประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙  
ได้ดําเนินการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว สรุปความเห็นสําคัญของคณะกรรมการสรรหา เป็นดังน้ี 

๑. คณะกรรมการสรรหาเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังจากสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจและ
หน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารง
ตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ คือ  
  



๘ 
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(๑) ออกประกาศกําหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีให้เป็นไปตามที่กําหนด 
ในข้อบังคับน้ี  

(๒) ประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงสี่ปีข้างหน้า โดยให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นทราบอย่างกว้างขวาง  

(๓) ประชาสัมพันธ์อัตราเงินเดือนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการตามที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนดไว้แล้ว โดยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นทราบอย่างกว้างขวาง  

(๔) ตรวจสอบคุณสมบัติและใช้ดุลยพินิจความเหมาะสมและคัดเลือกให้ได้รายช่ือผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งอธิการบดีตามวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับน้ี  

(๕) ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับน้ีและตามที่เห็นสมควร  
๒. คณะกรรมการสรรหาต้องดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่ตามข้อบังคับดังกล่าว จึงไม่สามารถ

ทบทวนและดําเนินการแก้ไขกระบวนการสรรหาตามท่ีร้องขอได้ ทั้งน้ี ไม่ใช่เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่
ของคณะกรรมการสรรหาแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้ดําเนินการสรรหาตามข้อบังคับฯ 
ซึ่งมีกระบวนการ การมีส่วนร่วมที่สําคัญ ๒ ประการ คือ  

  ๒.๑  บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเก่ียวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย 
ทุกคนมีสิทธิเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี  

 ๒.๒  บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเก่ียวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย 
ทุกคนสามารถเข้าร่วมรับฟังการนําเสนอวิสัยทัศน์ฯ และรับฟังการตอบคําถามของผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
อธิการบดี   
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ในฐานะ

กรรมการสรรหาอธิการบดี นําเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม ดังน้ี 
๑. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมีหน้าที่ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิ ธีการได้มา  และคุณสมบั ติของผู้ ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ .ศ .  ๒๕๕๓ และ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะได้เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเก่ียวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย มีการออกประกาศ 
และเผยแพร่กําหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีต้ังแต่แรกเริ่มกระบวนการสรรหา มีการเผยแพร่
ประกาศสภาฯ เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการสรรหาอธิการบดี 
เผยแพร่ประกาศสภาฯ เรื่อง อัตราเงินเดือนของอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ มีการเผยแพร่เอกสารต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง เช่น แบบสมัคร แบบเสนอช่ือ โดยทําการเผยแพร่ต้ังแต่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ผ่านสื่อ
หลายช่องทาง ได้แก่ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบดําเนินการออกหนังสือแจ้งเวียนและจัดส่งเอกสาร
ไปตามส่วนราชการและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน โดยไม่ได้ส่งเอกสารไปเพียงชุดเดียวแต่จัดส่งให้
หน่วยงานตามจํานวนบุคลากร ทําให้สามารถแจกให้ทุกคนได้ทันที ไม่เป็นภาระหน่วยงานต้องไปสําเนาเพ่ิมเติม 
มีการเผยแพร่ไปทั่วประเทศไทยผ่านทาง website ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย website ของมหาวิทยาลัย 
ทําให้บุคคลที่อยู่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ มีการส่งข้อมูลเหล่าน้ีไปยังสื่อสารมวลชน
ทั่วไป เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ เป็นต้น ซึ่งก็ทําแบบน้ีเช่นเดียวกับเมื่อปี ๒๕๕๕  
  



๙ 
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๒. กระบวนการรับสมัครและเสนอช่ือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเก่ียวข้อง
กับกิจการของมหาวิทยาลัยล้วนแล้วแต่มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ นอกจากการย่ืนใบสมัครด้วยตนเองที่สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยแล้ว ยังสามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ส่วนการเสนอช่ือทุกคนสามารถ
ใช้สิทธิเสนอช่ือได้ทั้งบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสิทธ์ิเสนอช่ือได้
คนละ ๑ ช่ือ โดยให้เสนอช่ือต่อส่วนราชการหรือหน่วยงานภายในที่ตนเองสังกัด ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ออก
ประกาศไว้ชัดเจนว่ามีส่วนราชการหรือหน่วยงานใดบ้างที่สามารถใช้สิทธ์ิเสนอช่ือได้ และช่ือที่เสนอมาน้ัน 
จะถูกส่งมายังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีโดยไม่มีการคัดช่ือผู้ใดออกแต่อย่างใด เพราะส่วนราชการน้ัน ๆ 
เมื่อได้รับการเสนอช่ือจากบุคลากรในสังกัดแล้วหัวหน้าส่วนราชการจะมีหน้าที่เปิดซองรวบรวมแล้วส่งมายัง
คณะกรรมการสรรหาทุกรายช่ือ ส่วนบุคคลในท้องถิ่นสามารถใช้สิทธิเสนอช่ือด้วยตนเองต่อคณะกรรมการสรรหา 
เป็นการให้โอกาสในการมีส่วนร่วมในคร้ังน้ีอย่างเต็มที่และกว้างขวาง  

๓. ขั้นตอนในปัจจุบันคือคณะกรรมการสรรหาได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งอธิการบดี จํานวน ๕ รายช่ือ โดยเผยแพร่ประกาศที่เว็บไซต์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
และแจ้งเวียนไปทุกหน่วยงาน รวมท้ังมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ แนวทาง 
การบริหารมหาวิทยาลัย และแนวทางในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติของผู้เข้ารับการสรรหา ทั้ง ๕ รายช่ือ 
ซึ่งสามารถ download ได้ที่เว็บไซต์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย หลายคนได้เห็นก่อนที่สภามหาวิทยาลัย
จะเห็นด้วยซ้ําไป รวมท้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนสามารถเข้าไปดูและ download ได้เช่นเดียวกัน 
และประการต่อมาที่สําคัญ คือวันที่ ๘ กันยายน คณะกรรมการสรรหากําหนดให้เป็นวันประชุมของคณะกรรมการฯ 
เพ่ือรับฟังการนําเสนอวิสัยทัศน์ ของผู้เข้ารับการสรรหา ทั้ง ๕ ราย โดยอนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
และบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเก่ียวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ ในขั้นตอนของการ
เสนอวิสัยทัศน์น้ัน ตอนท้ายมีการตอบคําถาม ในกระบวนการน้ีคณะกรรมการฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ที่เข้ารับฟัง 
ได้จัดส่งคําถามที่ประสงค์จะถามได้ โดยคณะกรรมการสรรหาจะมีกระดาษแจกให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมฟังทุกคน
ต้ังแต่ช่วงเช้า คณะกรรมการสรรหาจะทําการประมวลคําถามจากทุกคนและนําไปถามในช่วงบ่าย ประการต่อมา 
ที่สําคัญคืออนุญาตให้ถ่ายทอดการนําเสนอวิสัยทัศน์และการตอบคําถาม โดยทีวีวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย 
ถ่ายทอดผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยไปทั่วประเทศ และล่าสุดได้รับความร่วมมือจากสํานักดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษาทําการเปิดตัวแอพพลิเคช่ันใหม่ “CMRU Live” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดมาติดต้ังและสามารถ 
ชมการถ่ายทอดสดกระบวนการสรรหาดังกล่าวได้ 

๔. ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาน้ันเมื่อมีการนําเสนอวิสัยทัศน์และตอบคําถาม 
ต่อประชาคมแล้ว คณะกรรมการสรรหายังได้นําผลจากการแสดงวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะการตอบคําถามมาร่วมใช้
ในการพิจารณาอีกด้วย 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. การดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เช่น 

ในคณะก็ได้รับเอกสารและประชาสัมพันธ์แจกเผยแพร่ให้ได้ทั่วกันไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือหน่วยงาน 
ก็สามารถเสนอช่ือได้ การมีส่วนร่วมประการต่อมาคือในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ มีการนําเสนอวิสัยทัศน์ 
ก็สามารถเข้ามารับฟังได้ทุกภาคส่วน ที่ผ่านมาในกระบวนการสรรหาอธิการบดีก็ดําเนินการตามน้ี ไม่มีอะไรผิด
จากเดิม เป็นไปตามข้อบังคับทุกประการ  

๒. กระบวนการสรรหาถือว่าได้ดําเนินการให้มีส่วนร่วมตามกฎหมายและตามข้อบังคับได้กว้างขวาง
เพียงพอแล้ว 



๑๐ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
๑. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและยืนยันว่ากระบวนการสรรหาอธิการบดี 

ได้ดําเนินการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย 
มีส่วนร่วมอย่างกว้างแล้ว ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่ง
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยไม่ได้มีการกระทําใดที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมย์ของกฎหมายแต่อย่างใด  

๒. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ทักท้วงทราบต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 
 
 ๔.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ทํานบุํารงุศลิปะและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)  
ฉบับปรบัปรุง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม นําเสนอที่ประชุมว่า  

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ฉบับปรับปรุง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย และให้ผลการดําเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพ่ือ
นําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. ควรปรับยุทธศาสตร์ใหม่โดยให้มุ่งเน้นความสําคัญกับชุมชนมากกว่าที่จะให้ความสําคัญ 
ในระดับนานาชาติ และควรนําเร่ืองความรัก ความสามัคคี ระเบียบวินัยต่าง ๆ โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นบรรทัดฐาน
ของสังคมมาหลอมรวมให้เป็นส่วนหน่ึงของคําว่าวัฒนธรรมด้วย  
 ๒. ควรปรับตัวช้ีวัดให้เฉพาะเจาะจงมากกว่าน้ี และควรระบุโครงการ/กิจกรรม หรือผลผลิต
ให้ชัดเจนและเห็นเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะรายละเอียดของแต่ละโครงการ แต่ละกลยุทธ์ ควรระบุมา
ให้ละเอียดและชัดเจน 
 ๓. ควรมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าในท้องถิ่นปัจจุบันมีปัญหาทางด้านวัฒนธรรมหรือไม่  
หากมีปัญหาทางด้านวัฒนธรรมมีปัญหาอย่างไร ด้านใดบ้าง และมหาวิทยาลัยมีบทบาทหรือมีนโยบายที่จะ 
เข้าไปช่วยเหลือชุมชนในการทํานุบํารุงฟ้ืนฟูด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างไร 

 



๑๑ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ แผนยุทธศาสตร์ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ฉบับปรับปรุง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมอบผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 

๔.๒ พิจารณาแต่งต้ัง 
 
  ๔.๒.๑ แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

และผูป้ฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้การประชุมและการดําเนินการของกิจการ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังน้ัน เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของนายกสภามหาวิทยาลัย จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังน้ี 
  ๑) ยกเลิกคําสั่งภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน ๖ ฉบับ ดังน้ี 
   (๑) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๔๗/๒๕๕๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   (๒) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๖/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
   (๓) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๙/๒๕๕๔ สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   (๔) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๔๐/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
   (๕) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๑๘/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   (๖) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๔๙/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒) พิจารณาแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จํานวน ๑๐ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 
  (๑) ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  (๒) นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  (๓) นางสาวปราณิศา จันทร์มา เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  (๔) นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  (๕) ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  (๖) นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร์ เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  (๗) นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  (๘) นางสุภาค พิสูจน์ เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  (๙) นางจําเนียร แก้ววงษ์แสง เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  (๑๐) นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 



๑๒ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  ๑. อนุมัติให้ยกเลิกคําสั่งภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน ๖ ฉบับ ดังน้ี 
   ๑) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๔๗/๒๕๕๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   ๒) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๖/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
   ๓) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๙/๒๕๕๔ สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ๔) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๔๐/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
   ๕) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๑๘/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ๖) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๔๙/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕ 
 ๒. อนุมัติให้แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ จํานวน ๑๐ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 
  (๑) ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  (๒) นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  (๓) นางสาวปราณิศา จันทร์มา เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  (๔) นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  (๕) ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  (๖) นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร์ เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  (๗) นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  (๘) นางสุภาค พิสูจน์ เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  (๙) นางจําเนียร แก้ววงษ์แสง เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  (๑๐) นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 

๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 

  ๔.๓.๑ อนุมัติให้ปรญิญา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล นําเสนอที่ประชุมว่า 

ด้วยสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญา
แก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๔๙๙ คน ซึ่งเป็นการดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี 

สําเร็จการศึกษา วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 ระดับปริญญาเอก ๑๓ คน  
 ระดับปริญญาโท ๒๗ คน 
 ระดับปริญญาตรี ๔๕๙ คน 

   รวม ๔๙๙ คน 



๑๓ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. ควรเพ่ิมช่องข้อมูลหรือจัดทําสรุปเพ่ือให้เห็นชัดเจนว่าบัณฑิตที่ได้เกียรตินิยมมาจากสาขาใด 
โดยไม่จําเป็นต้องค้นหาในสารบัญ 
 ๒. ควรหาแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหากรณีนักศึกษาไม่มีนามสกุล โดยแจ้งข้อมูลไปยังรัฐบาล 
เพ่ือกระตุ้นให้รัฐบาลเร่งออกนโยบายหรือแนวทางในการแก้ปัญหาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน
ต่อไป 
 ๓. ควรรวบรวมกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ต่าง ๆ 
เพ่ือนํามารองรับเป็นเหตุผลในการตอบคําถามต่าง ๆ ในการรับนักศึกษาที่ไม่มีนามสกุลเข้ามาศึกษาต่อ 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๔๙๙ คน ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ โดยมอบผู้อํานวยการสํานักทะเบียน
และประมวลผลนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
 
  ๔.๔.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย การรบัเงนิ การเก็บรักษาเงนิ การเบิกจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. .... 
 
 นางอรวรรณ ชยางกูร ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
อนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ด้านกฎระเบียบเก่ียวกับการบริหารการเงิน
และทรัพย์สิน นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้มีคําสั่งที่ ๗๒/๒๕๕๘ แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และ
ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การรับเงิน  
การเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ 
ฉบับน้ี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 



๑๔ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. หน้า ๔๑ ข้อ ๗ ระบุว่า “ตลอดจนวิธีใช้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด” คําว่า 
“มหาวิทยาลัย” คือใคร ควรระบุให้ชัดเจน 
 ๒. หน้า ๔๖ ข้อ ๔๖ ระบุว่า “การอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นอํานาจของอธิการบดี ภายใน
วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณน้ัน ๆ...” เพราะเหตุใด 
ถึงไม่ใช้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ เหตุใดต้องให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดวงเงินอีก 
 ๓. ควรพิจารณาและคํานึงถึงรายการด้วย บางรายการมีวงเงินมากกว่า ๕๐ ล้านบาท 
อธิการบดีมีอํานาจพิจารณาอนุมัติหรือไม่ และหากรายการมีวงเงินตํ่า ๕๐ ล้านบาท จะดําเนินการอย่างไร 
 ๔. ควรมอบอํานาจให้คณบดีมีอํานาจอนุมัติจ่ายเงินในจํานวนที่เหมาะสม เน่ืองจากการ
กระจายอํานาจเป็นเรื่องสําคัญ อธิการบดีสามารถเป็นผู้มีอํานาจในการมอบอํานาจดังกล่าวได้โดยไม่ต้องเสนอ
สภามหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ต้องยึดหลักการบริหารอุดมศึกษาโดยอิสระ ให้เกิดความคล่องตัว เพ่ือต้องการให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ หากไม่มีอํานาจในการอนุมัติจ่ายเงินเลยจะขัดกับหลักการบริหารดังกล่าว 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน  
การเบิกจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ระเบียบฯ ที่คณะกรรมการฯ นําเสนอ  
 
  ๔.๔.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการเก่ียวกับการดําเนนิงานด้านวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 
 นางอรวรรณ ชยางกูร ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
อนุกรรมการ ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ด้านกฎระเบียบเก่ียวกับการบริหารการเงิน
และทรัพย์สิน นําเสนอที่ประชุมว่า นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  
๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้มีคําสั่งที่ ๗๒/๒๕๕๘ แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนา
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และ
ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าตอบแทน
คณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว โดยทําการประชุม 
เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ ฉบับน้ี ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๒ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการเก่ียวกับ 
การดําเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ระเบียบฯ ที่คณะกรรมการฯ 
นําเสนอ 
 



๑๕ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

  ๔.๔.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนง่ทีมี่เหตุพเิศษ ตําแหน่งนิติกร 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 
 อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองกฎ 
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัย 
ได้นําเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กําหนดตําแหน่งและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มี 
เหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ 
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พิจารณา โดยร่างระเบียบฯ ฉบับน้ี ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ แล้วน้ัน  
 บัดน้ี คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยทําการประชุม 
เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ ฉบับน้ี ในคราวประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๓ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 หน้า ๑๒๗ ข้อ ๒.๑ ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “๒.๑ นายบุญเอ้ือ บัวสรวง...” เป็น 
“๒.๑ นายบุญเอ้ือ บัวสรวงรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ...” 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กําหนดตําแหน่งและเงินเพ่ิม
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ระเบียบฯ 
ที่นําเสนอ 
 
  ๔.๔.๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย การจ้าง การจ่ายค่าจ้าง การเดินทางไปต่างประเทศ และการลา 
สําหรบัผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีซ่ึงมาจากบุคคลภายนอก พ.ศ. .... 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ซึ่งเป็น 
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ออกจากห้องประชุม 
 อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองกฎ 
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้
นําเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ้าง การจ่ายค่าจ้าง การเดินทางไป
ต่างประเทศ และการลาสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีซึ่งมาจากบุคคลภายนอก พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พิจารณา โดยร่างระเบียบฯ ฉบับน้ี 
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ แล้วน้ัน  



๑๖ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 บัดน้ี คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยทําการประชุม 
เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ ฉบับน้ี ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๔ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรอ้างอิงถึงหนังสือเวียนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยระบุ 
ในอารัมภบทของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ้าง การจ่ายค่าจ้าง การเดินทางไปต่างประเทศ 
และการลาสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีซึ่งมาจากบุคคลภายนอก พ.ศ. .... เพ่ือสนับสนุนการออกระเบียบฯ 
ฉบับน้ี 

๒. ควรมีการกําหนดเรื่องสภาพการจ้างและรายละเอียดของการจ้างไว้ในสัญญาจ้างตามแบบ
ที่กําหนดด้วย โดยระบุว่าจ้างมาทําอะไร เป็นต้น 

๓. หน้า ๑๑๐ ข้อ ๑๐ สภามหาวิทยาลัยควรเป็นผู้กําหนดแบบสัญญาจ้างดังกล่าว ไม่ควรเป็น
มหาวิทยาลัย ส่วนเรื่องอ่ืน ๆ เป็นเรื่องทั่วไป จะพิจารณาเป็นกรณีไป  

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ้าง การจ่ายค่าจ้าง การเดินทาง 
ไปต่างประเทศ และการลาสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีซึ่งมาจากบุคคลภายนอก พ.ศ. .... รายละเอียด 
ตาม (ร่าง) ระเบียบฯ ที่คณะกรรมการฯ นําเสนอ โดยให้แก้ไข 

(๑) เพ่ิมข้อความในอารัมภบทให้อ้างถึงหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(๒) ข้อ ๑๐ แก้ไขจากเดิมมหาวิทยาลัยกําหนดแบบสัญญาจ้าง เปลี่ยนเป็นสภามหาวิทยาลัย

กําหนดแบบสัญญาจ้าง 
 

  ๔.๔.๕ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย สโมสรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

 
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ในฐานะประธานคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ได้มีคําสั่งที่ ๗๒/๒๕๕๘ แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สโมสรอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯ 
ฉบับน้ี ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๕ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

  



๑๗ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 ๑. ข้อบังคับฯ ฉบับน้ี เหมือนบังคับให้อาจารย์ทุกท่านเป็นสมาชิก และต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อเดือน 

ซึ่งขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ และเป็นการลิดรอนสิทธ์ิ  
๓. สโมสรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความแตกต่างจากสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการอย่างไร เน่ืองจากหากเป็นสมัยของการเป็นวิทยาลัยครูสามารถทําได้ แต่เมื่อเปลี่ยนสถานภาพมา
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแล้ว พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กําหนดให้มีสภาคณาจารย์
และข้าราชการเรียบร้อยแล้ว เพราะเหตุใดจึงต้องมีสโมสรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อีก 

๔. เน่ืองจากเป็นการกําหนดกติกาภายในองค์กร ไม่ได้เก่ียวข้องกับระเบียบสํานักรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการแต่อย่างใด และเพ่ือให้ง่ายต่อการบริหารจัดการองค์กร ไม่ให้ 
เกิดการแตกแยกภายในองค์กร อีกทั้งวัฒนธรรมองค์กรและวัฒนธรรมคนไทยในการจัดกิจกรรมตามเทศกาล
ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสงกรานต์ รดนํ้าดําหัว อ่ืน ๆ เป็นต้น ซึ่งหากเป็นสมาชิกและหักค่าสมาชิกโดยอัตโนมัติ 
ก็จะง่ายต่อการปฏิบัติงานของนายกสโมสรฯ ซึ่งเช่ือว่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าเกิดผลเสีย  

๕. ในกรณีของคุรุสภา หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ก็เช่นกัน ได้กําหนดให้ทุกคน
เป็นสมาชิก ซึ่งไม่ได้ขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดแต่เป็นการกําหนดกติกาไว้เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการให้เกิดกับสมาชิกเช่นกัน 

๖. กรณีของคุรุสภาเป็นเรื่องของกฎ ก.พ.อ. กฎหมายที่เก่ียวข้องในการประกอบวิชาชีพ 
ซึ่งจําเป็นต้องมี ขอยกเหตุผลอธิบายว่า เดิมเป็นเรื่องสิทธ์ิ คืออํานาจหรือกฎหมายให้การรับรอง รัฐธรรมนูญ
ระบุว่า “บุคคลย่อมมีสิทธ์ิหรือส่วนร่วมในการกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการ
ทางปกครองอันมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของตน ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” หลักของบุคคลทั่วไป  
ในรัฐธรรมนูญกําหนดว่า ““สิทธิของบุคคลในองค์กรภาครัฐ ระบุว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีสิทธิเสรีภาพ 
ตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป”” แต่ที่กฎหมายจํากัดหรือกฎข้อบังคับที่เก่ียวกับระเบียบวินัย
จรรยาบรรณ อันน้ีเป็นอํานาจที่หน่วยงานของรัฐออกได้ ไม่ได้เป็นเรื่องสิทธิการลิดรอนสิทธ์ิ กรณีน้ีเป็นเรื่องของ
ความสมัครใจ ไม่ใช่เรื่องจรรยาบรรณ ระเบียบ วินัย เป็นเรื่องการรวมตัวเพ่ือวัฒนธรรมองค์กร ฉะน้ัน  
คิดว่าจะมองมุมมองสิทธิโดยทั่วไปตามรัฐธรรมนูญก็ดี หรือสิทธิของบุคคลในหน่วยงานภาครัฐก็ดี ที่สภามหาวิทยาลัย
จะทําหน้าที่พิจารณาทางปกครองในการออกกฎระเบียบ ไม่ควรขัดแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประกอบกับ
อํานาจของสภามหาวิทยาลัย มาตรา ๑๘ อนุ ๒ กับ ๑๒ เก่ียวกับการเงิน ทั้งน้ีไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายบัญญัติ  
ซึ่งของเดิมก็ดีอยู่แล้วว่าเป็นไปด้วยความสมัครใจ แต่อันใหม่ให้สมัครและอนุญาตให้หักเงินเป็นไปโดยอัตโนมัติ 

๗. ควรเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารว่าจะดําเนินการแก้ไขปัญหาและการให้ได้มาซึ่งจํานวนเงิน
อย่างไร แต่ไม่ควรบังคับให้ทุกคนเป็นสมาชิกและหักเงินโดยอัตโนมัติ ควรนํากลยุทธ์ในการเชิญชวนให้เป็น
สมาชิกมากกว่าการบังคับ แนวคิดในการจัดต้ังสโมสรอาจารย์และข้าราชการดีอยู่แล้วแต่ไม่ควรดําเนินการ 
หักเงินจากสมาชิกโดยอัตโนมัติ ควรปรับเปลี่ยนกระบวนการในการบริหารจัดการใหม่ 

๑๑. ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงที่จะนําเงินค่าบํารุงการศึกษาของนักศึกษามาจ่าย หากจะใช้เงินในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรฯ ควรหาเงินส่วนอ่ืนมาใช้ หรือจะจัดกิจกรรมเพ่ือหาเงิน แต่ไม่ควรนําเงินรายได้
มาใช้ในการจัดกิจกรรมน้ีโดยเด็ดขาด 

๑๒. เงินรายได้อ่ืน ๆ ต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง หากจะต้ังสโมสรฯ ก็ควรรับผิดชอบ
การบริหารจัดการและการหารายได้เอง เว้นแต่สโมสรฯ จะไปสร้างประโยชน์อ่ืนให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อาจเข้าไปช่วยดูแลในบางเรื่อง  

 



๑๘ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยยังมีความเห็นในประเด็นน้ีไม่ไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน 

มหาวิทยาลัยจึงขอถอนระเบียบวาระน้ี โดยให้การบริหารสโมสรอาจารย์ฯ เป็นไปตามข้อบังคับฯ ที่ใช้อยู่ 
ในปัจจุบัน และ สภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตว่าห้ามมหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมาใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการสโมสรอาจารย์ฯ โดยเด็ดขาด เว้นแต่สโมสรอาจารย์ฯ จะไปบําเพ็ญประโยชน์ให้กับนักศึกษา
หรือมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยอาจช่วยอํานวยความสะดวกโดยจ่ายสมทบเป็นกรณีไป 

  
  ๔.๔.๖ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
 
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ในฐานะประธานคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ได้มีคําสั่งที่ ๗๒/๒๕๕๘ แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สโมสร
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) 
ข้อบังคบัฯ ฉบับน้ี ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๖ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยยังมีความเห็นในประเด็นน้ีไม่ไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน 

มหาวิทยาลัยจึงขอถอนระเบียบวาระน้ี โดยให้การบริหารสโมสรบุคลากรฯ เป็นไปตามข้อบังคับฯ ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน และ สภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตว่าห้ามมหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมาใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการสโมสรบุคลากรฯ โดยเด็ดขาด เว้นแต่สโมสรบุคลากรฯ จะไปบําเพ็ญประโยชน์ให้กับ
นักศึกษาหรือมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยอาจช่วยอํานวยความสะดวกโดยจ่ายสมทบเป็นกรณีไป 

 
๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงนิ 
 
 ๔.๕.๑ (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง นําเสนอ

ที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติ
อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) ตามคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๒๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ แล้วน้ัน 



๑๙ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

บัดน้ี คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ และคร้ังที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ และ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้ดําเนินการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จํานวน ๖ โครงการ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๖๖,๖๐๐ บาท ดังน้ี (๑) โครงการจัดการรายได้และผลประโยชน์อ่ืน ๆ วงเงิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๒) โครงการตรวจสอบการผลิตและจําหน่ายนํ้าด่ืม CMRU วงเงิน ๒,๗๘๙,๖๐๐ บาท  
(๓) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก วงเงิน ๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท (๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพ่ือการบริหารจัดการ วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (๕) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานภาคพิเศษและล่วงเวลา  
วงเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท และ (๖) ค่าใช้จ่ายการประชุมกรรมการเพ่ือจัดหารายได้และผลประโยชน์อ่ืน 
ของมหาวิทยาลัย วงเงิน ๓,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว และมีมติให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 ๑. ควรระบุรายละเอียดลงไปในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของการจัดสรรงบประมาณ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าจะเป็นเป็นผู้นํา ๑ ใน ๑๐ ของระดับประเทศ และเป็น ๑ ในระดับภูมิภาค 
๒. เพราะเหตุใดจึงกําหนดประมาณการเงินรายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้ตํ่ากว่า

รายรับจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อีกทั้งยังประมาณการไว้พอ ๆ กับยอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
๓. เน่ืองจากยอดรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา

ของนักศึกษาภาคเรียนที่ ๑ และนักศึกษาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เข้ามาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จึงทําให้รายรับจริง 
ยังไม่เป็นไปตามยอดที่ประมาณการไว้ อีกทั้งยังพิจารณาจากอัตราการ Dropout ของนักศึกษาในปีที่ผ่านมา 
ประกอบกับปีการศึกษานี้มีการให้นักศึกษาที่เข้ามาช้ันปีที่ ๑ ชําระเงินก่อน ก็จะทําให้ยอดประมาณการตํ่ากว่า
รายรับจริง 

๔. ควรตรวจสอบว่าการเปิด – ปิด ภาคการศึกษาที่คลาดเคลื่อนจากเดิม มีส่วนเก่ียวข้องกับ
การประมาณงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ เน่ืองจากพิจารณาเป็นปีงบประมาณ ไม่ใช่ 
ปีการศึกษา 

๕. สังเกตได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณแผ่นดินน้อยลงจากเดิม
ค่อนข้างมาก จะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้
หรือไม่และมากน้อยเพียงใด เน่ืองจากหากมีจํานวนนักศึกษาลดลง จะส่งผลให้มีรายได้อ่ืน ๆ จะลดลงตามไปด้วย  

๗. ในความเป็นจริงร้อยละของประมาณการเงินรายได้ต้องมากกว่า ๓๑.๑๙ เน่ืองจากปีที่ผ่าน
มามีรายรับจริง ๔๐๐ กว่าล้านบาท ฉะน้ันประมาณการยอดนี้ตํ่าไป ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นได้ชัดเจน  

๘. เหตุที่งบประมาณแผ่นดินลดลง เช่น ๑) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ปีน้ีกระทรวงศึกษาธิการไม่ให้
เสนอสิ่งก่อสร้างผูกพันงบประมาณข้ามปี ๒) ถูกลดงวดงานในอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ ๒ อาคาร อาคาร
ละ ๑ งวด ๓) ทางกรรมาธิการได้ขอปรับลดเงินอุดหนุนการวิจัยลง ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยโดนปรับลดเช่นเดียวกัน 
แต่ของมหาวิทยาลัยโดนปรับลดน้อยสุด แค่ ๕% เป็นต้น 
  



๒๐ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

๑๐. ควรนํางบประมาณไปลงทุนในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาให้มาก มากกว่านําไปลงทุน
ในเรื่องของการสร้างอาคารหรือการพัฒนาพ้ืนที่ อีกทั้งรัฐบาลได้จํากัดเรื่องการก่อสร้างและการลงทุน  
แต่มหาวิทยาลัยกลับไปเน้นการลงทุนด้านการก่อสร้าง โดยเฉพาะการออกแผนแม่แบบ เพราะเหตุใดถึงไม่ไปขอ
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่มีแม่แบบอยู่แล้วมาใช้โดยที่มหาวิทยาลัยไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายในการออกแผนแม่แบบใหม่ 

๑๑. ขอยกตัวอย่างกรณีการก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ว่างบประมาณทั้งหมด จํานวน ๔๖๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณแผ่นดิน ๔๑๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้
เงินนอกงบประมาณสมทบตามเง่ือนไขของสํานักงบประมาณ คือ ๔๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท ฉะน้ัน การต้ังงบประมาณ
ไม่ได้ต้ังครั้งเดียว ในทางปฏิบัติจะต้ังงบประมาณโดยแยกต้ังเป็นรายปีไป โดยมีการผูกพันงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ผ่านมาแล้ว) จํานวน ๘๓,๑๖๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ต้ังไปแล้วและ
อนุมัติไปแล้ว) จํานวน ๓๘,๖๖๙,๔๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (กําลังขอต้ังงบประมาณ) จํานวน 
๑๒๐,๕๙๑,๖๐๐ บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รัฐบาลต้ังให้อีก) จํานวน ๑๗๒,๓๗๙,๐๐๐ บาท 
หากคิดร้อยละระหว่างงบประมาณแผ่นดินกับงบประมาณเงินรายได้ เค้าบังคับให้มหาวิทยาลัยสมทบ ๑๐% 
ฉะน้ัน กลุ่มอาคารอ่ืน ๆ ก็เช่นเดียวกัน 

๑๒. สรุปปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๒๐,๕๙๑,๖๐๐ บาท เป็นไปตามงวดงาน 
เง่ือนไขสํานักงบประมาณให้มหาวิทยาลัยจ่ายควบคู่กันไปในงวดงาน ซึ่งต้ังงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้ว  
ไม่ใช่เงินรายได้ประจําปี เป็นเงินคงคลังที่ขอไว้แล้ว จ่าย ๑๐% ของทุกรายการ  

๑๓. การที่มหาวิทยาลัยต้องจ้างออกแบบน้ันเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วย การพัสดุ ซึ่งต้องมีแบบรูปรายการก่อน มิเช่นน้ันจะไม่สามารถของบประมาณแผ่นดินได้ และหาก
มหาวิทยาลัยต้องไปขอแบบรูปรายการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องน้ันเกรงว่าการดําเนินการจะไม่ทันการณ์และ
ได้แบบรปูรายการท่ีไม่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง  

๑๔. บางมหาวิทยาลัยไม่ยอมนําเงินรายได้ของตนเองมาเป็นค่าใช้จ่ายในการออกแบบ จะใช้วิธี
ขอความร่วมมือจากส่วนราชการจํานวน ๓ หน่วยงาน ตามท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
กําหนดไว้ แต่ในที่สุดไม่สามารถออกแบบให้ไม่ทันจึงถูกเรียกเงินคืนเพราะไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้กําหนดเง่ือนไขไว้โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถูกเรียกเงินคืนไปแล้ว
ประมาณ ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพราะก่อสร้างไม่ทัน เน่ืองจากไม่มีแบบนั่นเอง สุดท้ายต้องใช้เงินของตนเอง 
มาจ้างออกแบบเพ่ือขอต้ังงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๖. ควรนํารายได้ทั้งหมดมารวมกันให้เป็นยอดเดียว ไม่ควรแยกออกจากกัน หากจะแยก 
ควรแยกเป็นรายการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่ารายได้อ่ืน ๆ เป็นต้น เพ่ือจะได้มองเห็นยอดรายได้ทั้งหมด 
อย่างชัดเจน หากไม่สามารถนํามารวมกันได้เป็นเหตุมาจากข้อบังคับฯ ก็ขอให้แก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าว  
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ว่าต้องมองเห็นรายได้เป็นภาพรวมทั้งหมดเป็นยอดเดียว และควรต้องต้ังกรรมการ
กําหนดยุทธศาสตร์การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่กรณีที่ยังไม่เคยมีการต้ังคณะกรรมการฯ มาก่อน 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน ๒๓๙,๓๘๐,๙๐๐ บาท รายละเอียดตาม (ร่าง) เอกสารงบประมาณที่มหาวิทยาลัย
นําเสนอ 



๒๑ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๒. อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของการจัดหารายได้ 
และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน ๑๐,๘๖๖,๖๐๐ บาท รายละเอียดตาม (ร่าง) เอกสาร
งบประมาณที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ 

 ๓. มอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ
ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 

 - ไม่ม ี– 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง 
 

๕.๑ รายงานผลการดําเนินการและการรับจ่ายเงินกองทนุ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จํานวน ๒ กองทุน 
(๑) กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 (๒) กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การจัดต้ังกองทุนน้ัน ๆ ซึ่งได้กําหนดให้รายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุน 
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบภายใน ๔๕ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุน ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๒ กองทุน ได้แก่ (๑) กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา และ (๒) กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ รายงานผลการดําเนินการและการรับจ่ายเงินกองทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จํานวน ๒ กองทุน (๑) กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา (๒) กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยการ
รายงานผลการดําเนินการและการรับจ่ายเงินกองทุนครั้งต่อไปน้ัน ให้ผ่านการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๖.๑ การปรับปรุงตําแหน่งและคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ จํานวน ๑ ราย (วาระลับ) 

 

 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๖.๑ เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี 
เป็นช้ันลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๖.๑ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม   

 



๒๒ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๖.๒ สรุปการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย (วาระลับ) 
 
 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๖.๒ เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี 
เป็นช้ันลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๖.๒ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม   

 
๖.๓ รายงานสรุปผลการสอบบัญชีและรายงานทางการเงนิ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (วาระลับ) 

 
 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๖.๓ เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี 
เป็นช้ันลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๖.๓ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม   

 
 ๖.๔ การกําหนดขัน้ตอนและแนวทางในการนาํนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  

ไปสู่การปฏิบติั ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
ได้กําหนดให้ผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
ต่อคณะกรรมการสรรหา ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเอ้ืองสามปอยหลวง ช้ัน ๑๕ อาคารราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติ โดยอนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังได้ จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้ารับฟังการเสนอวิสัยทัศน์
ดังกล่าว  
 จากน้ันคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจะต้องดําเนินการคัดเลือกให้เหลือผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
อธิการบดี จํานวน ๕ คน เพ่ือนําเสนอผลการสรรหาอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาเลือก 
ให้ได้ผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี โดยประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจะนําเสนอรายช่ือ 
ตามมติของคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งขั้นตอนและวิธีการของกระบวนการสรรหาอธิการบดีต่อสภา-
มหาวิทยาลัย ต่อมาผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีจะมานําเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางในการนํานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือก ๑ ราย ให้เป็นผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งอธิการบดี น้ัน 
 ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และ
คุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๔ วรรคสอง ระบุว่า “ให้ผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
อธิการบดีตามวรรคหน่ึง นําเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย รวมท้ังแนวทางในการ 
นํานโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามข้อ ๗ ไปสู่การปฏิบัติต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ตามวิธีการ 
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด” น้ัน จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ือกําหนดแนวทางฯ ดังกล่าว 



๒๓ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
๑. ควรให้ผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี จํานวน ๕ ราย นําเสนอวิสัยทัศน์และแนวทาง 

ในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยสรุป คนละไม่เกิน ๑๐ นาที ซึ่งใช้วิธีจับสลากเรียงลําดับการนําเสนอ  
๓. ไม่ควรมีการต้ังข้อคําถาม และไม่ควรมีการซักถาม 
๔. ก่อนการนําเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ควรให้ผู้สมควร

ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้ง ๕ ราย รออยู่ห้องพักรับรองและควรงดการใช้
เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดจนกว่าจะถึงลําดับของตนในการนําเสนอวิสัยทัศน์ฯ ดังกล่าว 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย  
๑. ให้ผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี จํานวน ๕ ราย นําเสนอวิสัยทัศน์และแนวทาง 

ในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยสรุป คนละไม่เกิน ๑๐ นาที ซึ่งใช้วิธีจับสลากเรียงลําดับการนําเสนอ  
๓. ไม่มีการต้ังข้อคําถาม และไม่มีการซักถาม 
๔. ก่อนการนําเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ให้ผู้สมควรดํารง

ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้ง ๕ ราย รออยู่ห้องพักรับรองและงดการใช้เครื่องมือสื่อสาร
ทุกชนิดจนกว่าจะถึงลําดับของตนในการนําเสนอวิสัยทัศน์ฯ ดังกล่าว 
 

 ๖.๕ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ 
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
โดยจะเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 

 มติสภามหาวิทยาลัย  
  รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยจะเป็น
การประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.  
 

 
                      มนัญชยา รัตนกิจ         บรมศักด์ิ กลั่นเรืองแสง 
 (นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ) (อาจารย์บรมศักด์ิ กลั่นเรืองแสง) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
                                                        พรพิมล วงศ์สขุ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข) 
  รองอธิการบดี 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


